

'นพพร วุฒิกุล' นำกลุ่มหัวหินพลังใหม่ ลงสู่ศึกเลือกตั้ง พัฒนางานต่อ ไม่ต้องรอเริ่มใหม่



สก๊อปพิเศษ

๑ อุดมศักดิ์ นิ่มเขียน
ประจวบคีรีขันธ์

นายนพพร หรือนายกฤษฎี วุฒิกุล หัวหน้ากลุ่มหัวหินพลังใหม่ เปิดศูนย์อำนวยการเลือกตั้งของกลุ่มหัวหินพลังใหม่ขึ้นภายในซอยหัวหิน 102 ถนนเพชรเกษม เขตเทศบาลเมืองหัวหิน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน และสมาชิกสภาเทศบาล (ส.ท.) ในวันที่ 28 มี.ค.นี้ พร้อมเปิดตัวตัวคณะผู้บริหารและผู้สมัคร ส.ท. เพื่อเข้าชิงชัยครบทั้ง 3 เขต รวม 18 คน ชูสโลแกน "พัฒนางานต่อ ไม่ต้องรอเริ่มใหม่"

นายนพพร กล่าวว่า ทางกลุ่มหัวหินพลังใหม่ มีความพร้อมการเลือกตั้งในครั้งนี้ จากที่ผ่านมาเราได้รับการไว้วางใจจากประชาชนให้เข้ามาบริหารงานของเทศบาลเมืองหัวหินตลอดระยะเวลาเกือบ 8 ปี เราเข้าถึงประชาชน ให้ความรู้ประชาชน ต้องบอกว่าเราเริ่มมาจากโครงการที่ทำไปเพื่อพี่น้องประชาชน เพราะฉะนั้นทุกคะแนนเสียงที่ได้เราจะเดินเข้าหาพี่น้องประชาชนโดยใช้ลักษณะการอธิบายเพื่อให้ทุกคนเกิดความเข้าใจ เกิดความเชื่อมั่นในการลงคะแนนให้กลุ่มเราเพราะว่าเราทำงานกันมาตลอดไม่ได้สนใจว่าเป็นช่วงเลือกตั้งหรือไม่ประชาชนชาวหัวหินนั้นรู้ว่าทีมของเราพูดและทำตามทีพูดจริงๆ ทางกลุ่มฯ ไม่มีความกังวลในการเลือกตั้ง บางเรื่องบางอย่างประชาชนอาจจะยังไม่เข้าใจอย่างเช่นเรื่องของน้ำประปา ต้องบอกว่าเราทำไปมากกว่าทุกยุคทุกสมัยเพราะเรามีประปาภูมิภาคเข้ามาช่วยได้มีการผ่านสภาทั้งหมดบรียกว่าล้านบาทก่อนหมดวาระเทศบาลในการ



สร้างแพล้นใหม่ ระเบิด 1,000 คิว ต่อหนึ่งชั่วโมง และสร้างระบบพัฒนาคุณภาพของการผลิตทุกโรงผลิต ปีนี้จบแน่นอน การประปาหัวหินจะไปสู่หน้าประปาที่มีคุณภาพและราคาถูก

นายนพพร กล่าวต่อว่า นอกจากนี้เราก็ม

โครงการที่จะขยาย 6 เลนถนนชมลินธุ์ อาจจะสอดคล้องกับโครงการวงเวียนที่โค้งพระจันทร์ซึ่งเป็นโครงการแรกที่เรากล่าวนั้นก็คือโครงการคิदनอกกรอบ เรามีอุปสรรคค่าแพงของชลประทานอยู่พอเจอค่าแพงนั้นส่วนใหญ่ก็จะถอยกลับหมดแต่ผมไม่ยอมย่อท้อเพราะคิดว่าตรงนั้นคือปัญหาของประชาชน เมื่อพิจารณาจต้องขยายผมก็ได้ประสานงานทั้งเขื่อนเพชร ชลประทาน 14 กรมธนารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด และกรมทางหลวงโดยการที่จะขอใช้พื้นที่และออกแบบเพื่อสร้างถนน 6 เลนในครั้งนี้

"ส่วนในเรื่องการหาเสียงนั้น เราหาเสียงมาโดยตลอดแม้จะไม่ในช่วงเลือกตั้ง ในเรื่องของ การซื้อเสียงนั้นผมต้องกราบเรียนว่า ผมอยู่ในวงการเมืองมาตั้งแต่ปี 2537 ผมยังไม่เคยได้ยินข่าว

Section: First Section/-

วันที่: จันทร์ 1 กุมภาพันธ์ 2564

ปีที่: 71

ฉบับที่: 24474

หน้า: 12(ล่าง)

Col.Inch: 55.42

Ad Value: 58,191

PRValue (x3): 174,573

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: สก๊อปพิเศษ: 'นพพร วุฒิกุล' นำกลุ่มหัวหินพลังใหม่ลงสู่ศึกเลือกตั้ง พัฒนางานต่อ...

การเก็บบัตรประชาชน เพราะตอนนี้เรายังไม่มี
เบอร์ผู้สมัครเลย ผมก็อยากฝากชาวหัวหิน ปกติ
ผมคงต้องพูดว่าโปรดเลือกกลุ่มหัวหินพลังใหม่
แต่ครั้งนี้เลือกใครก็ได้ครับ แต่เราไม่เลือกคนช้อ
เสียง เพื่อศักดิ์ศรีของคนหัวหิน" นายนพพร กล่าว